

THƯ CÁM ƠN!

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Hà Nội;
- Công an huyện Mỹ Đức - Hà Nội;
- Đồng chí Nguyễn Công Tằng và Tổ Kiểm tra liên ngành số 2, tại Chùa Hương.

Tên tôi là: Nguyễn Phi Hằng, sinh năm 1982.

Địa chỉ: Số 94. Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Vào hồi 11^h30' ngày 23/4/2017 (Chủ nhật) tôi cũng gia đình vào thăm quan xong chùa Thiên Trù và chuẩn bị đồ để vào thăm quan động Hương Tích. Tôi có để một cái ví nhỏ xách tay trong đó có một chiếc tiền thối đi đồng (thị giá 10 triệu đồng), và có hơn 1 triệu đồng tiền mặt tôi để trên bàn sắp lễ của nhà chùa để mặc áo khoác vào, vừa mặc xong áo khoác thì tôi nhìn trên bàn cái ví của tôi không cánh mà bay, hoảng hốt tôi tìm quanh, gọi người nhà tìm giúp nhưng không thấy. Tôi đã rất buồn vì đây là lần đầu tiên tôi được đến Chùa Hương thăm quan và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi bị mất tài sản như vậy. Thấy tôi bị mất đồ các du khách xung quanh cũng tìm giúp và có một khách nhìn thấy một người nam chạc trung tuổi mặc áo phông màu nâu sẫm và quần thò xam đứng ngay sát tôi và tranh thủ khi tôi không để ý anh ta đã nhanh tay lấy ví của tôi để vào làn của anh ta và đi chuyển xuống bên dưới, nghe ta như vậy tôi đã làm đơn trình báo với Tổ Kiểm tra liên ngành số 2 tại Chùa Hương do đồng chí Nguyễn Công Tằng, Tổ phó tổ liên ngành đang trực tại nhà của Ban tổ chức.


Sau khi nhận được tin báo của tôi đồng chí Tằng đã phân công cho các đồng chí trong tổ đi tìm, chỉ sau 15' bằng các biện pháp nghiệp vụ các đồng chí đã phát hiện được đối tượng nghi về

Và đưa về nhà Ban tổ chức tại sân chùa Thiền Sư. Lúc đầu
đối tượng nhất định không chịu thừa nhận nhưng bằng chuyên môn
nghệ thuật các đồng chí đã khiến đối tượng phải thừa nhận và đã
tìm được tiền mà đối tượng giấu trong người còn tiền thừa đối tượng
đã đem gửi ở quán bán hàng dưới lên đó, đồng chí Tăng đã cho
đồng chí áp giải đối tượng đến nơi cất dấu tiền thừa và đã thả
lại cho tôi đây đủ cả tiền và tiền thừa. Tôi rất mừng vì đây là
một việc làm rất khó vì tôi nghĩ chẳng bao giờ tìm lại được đồ
đã bị mất hoặc bao nhiêu du khách thăm quan như vậy làm
sao tìm lại được. Thế nhưng các đồng chí đã tận tình, trách nhiệm
và quyết tâm cao thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của
người chiến sĩ bảo vệ an ninh thật tự, an toàn xã hội. Hình ảnh
các đồng chí đã in đậm trong tôi, chính các đồng chí đã tô điểm
thêm vẻ đẹp thanh đẹp của chùa Hương. Từ hành động đẹp đó cũng
có niềm tin trong nhân dân cũng như du khách khi đến với
Chùa Hương. Tôi thật sự rất vui và xúc động, không biết nói
gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến đồng chí
Nguyễn Công Tăng và tổ kiểm tra liên ngành số 2 tại chùa Hương.

Chúc các đồng chí sức khỏe, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tôi kính đề nghị chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Công an huyện
Mỹ Đức khen ngợi đồng chí Nguyễn Công Tăng, tổ phó tổ liên
ngành số 2 và tổ kiểm tra liên ngành số 2 tại chùa Hương.

Thân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23/4/2017


Nguyễn Thị Hằng.